

ปีที่ 6 ฉบับที่ 29

ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

จุลสาร

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

College of Politics and Governance, Mahasarakham University



ปรัชญา

ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหุปัญญา คือชีวิต)

ปณิธาน

บัณฑิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองต้องเป็น ผู้รอบรู้ คิดเป็น ทำเป็น
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และบริการทางวิชาการสู่สังคม

วิสัยทัศน์

รัฐศาสตร์ฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
College of Politics and Governance

รัฐศาสตร์ฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม



พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมือง ครอบรอบ 15 ปี “COPAG 15 ปีแห่งฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม” ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาย จงสมชัย คณบดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะ/สถาบัน/สำนัก และนิสิตวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเสวยภัตตาหาร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมือง การปกครอง ครอบรอบ 15 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลานอัฐศิลป์ และลานเกียรติยศ ชั้น 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

การบรรยายพิเศษ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมือง นครบรบ 15 ปี
“COPAG 15 ปีแห่งฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม”



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้จัดการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 15 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง “COPAG 15 ปีแห่งฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และเปิดโลกทัศน์ให้กับนิสิต คณาจารย์ นักวิชาการและบุคลากรในหัวข้อเรื่อง “การเลือกตั้ง และการเมืองไทยหลังยุค คสช” โดย **ศาสตราจารย์ ดร.โยยนต์ โขยพร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร** และ “เส้นทางนักปกครอง” โดย **นายเสนห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากร**

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ในระบบประชาธิปไตยเกี่ยวกับการเมืองไทย ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในสาขารัฐศาสตร์กับความก้าวหน้าและความสำเร็จในเส้นทางนักปกครอง เพื่อนำไปประกอบการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง D-415



COPAG QUIZ 2018

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ครั้งที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมือง ครบรอบ 15 ปี

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 15 ปี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง “COPAG 15 ปีแห่งฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม” โดยมีผู้เข้าแข่งขัน
จากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 212 ทีม **ผลการแข่งขัน** เป็นดังนี้

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น นายภัทรพงศ์ น้อยพาง / นายณัฐวัตร ทักนา
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี นายธนวิทย์ บุญโรตง / นายกฤษณ์พิงศ์ศักดิ์ ดำรงสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสมเด็จพระพิทยากษัตริย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเดชาวัต สีดามาศย์ / นายปิยวัฒน์ ชินจักร
รางวัลชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร นายธรรณิทร์ สุพร / นายอธิพัทธ์ นิธิศักดิ์พรกุล
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวธรรดา เกตุเทพ / นายณัทพัฒน์ เกียรติไชยากร
รางวัลชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนอนุกุลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพงศธรณ์ ตันเจริญ / นายวัชรกร ทับธา



วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง D-411



โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“โอกาส ความหวัง และการก้าวสู่จุดหมาย:

เปิดประสบการณ์ด้านการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์”

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “โอกาส ความหวัง และการก้าวสู่จุดหมาย : เปิดประสบการณ์ด้านการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์” ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21 (The PA workshop for 21st Century Students) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาย จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธาน กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก **อาจารย์ ดร.วงอร พัวพันธ์สวัสดิ์ (ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.กรพินธุ์ พัวพันธ์สวัสดิ์ (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส) อาจารย์ติณณภพ สีนสมบุญทอง (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และอาจารย์ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชัย (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส)** เป็นวิทยากร มีบุคลากรและนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 400 คน

การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

- แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก ที่น่าสนใจของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
- การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ
- โอกาสสำหรับการรับทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนจากวิทยากร



วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง D-415)

COPAG Big Cleaning Day

College of Politics and Governance



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาย จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิด**โครงการ COPAG Big Cleaning Day ครั้งที่ 1** โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และแม่บ้านประจำวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน

โดยผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และแม่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน และร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายใน และโดยรอบอาคารวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร นิสิต วิทยาลัยฯ ได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย



วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง



ประชุมนิเทศนิสิตใหม่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2561



ฝ่ายพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการประชุมนิเทศนิสิตใหม่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก **ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาย จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง** เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จำนวน 100 คน สโมสรนิสิตและ Staff จำนวน 50 คน และนิสิตใหม่ จำนวน 1,100 รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,250 คน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ได้เข้าใจในระบบการลงทะเบียน การจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ได้พบคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การติดต่อประสานงานของนิสิต อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสานความร่วมมือระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง



วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

“เส้นทางความเป็นนักการทูตมืออาชีพ”

โครงการบรรยายพิเศษ และเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมือง ครบรอบ 15 ปี



สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษ และเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมือง ครบรอบ 15 ปี “COPAG 15 ปีแห่งฐานรากเพื่อรากฐานของสังคม” ขึ้น ภาคเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ และเสวนาเรื่อง “เส้นทางความเป็นนักการทูตมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก นายพิษณุ จันทร์วิทัน อดีตเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นายพรหมศ พหลพลพยุหเสนา ผู้อำนวยการสำนักบริหารบุคคล นายอรรถสิทธิ์ กตเวทวาทย์ นักการทูตชำนาญการสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน นายสิบลกุล คำโม่ง อดีตข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ และนางพศิกา ตามประทีป พรประเสริฐ นักการทูตชำนาญการสำนักบริหารการคลัง เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ส่วนภาคบ่ายเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “IR Careers : จบแล้วไปไหน?” โดยศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มาถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทาง และแรงบันดาลใจให้กับนิสิตและผู้สนใจทั่วไป นำโดย **เรืออากาศโท ณภัทร บุญญาบุญศรี** และคณะ เป็นวิทยากร

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะแนวการประกอบอาชีพนักการทูตด้วยประสบการณ์ตรงจากวิทยากรเป็นเวทีสำหรับการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองจากนักการทูต และเปิดประสบการณ์ มุมมอง และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน



วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง



15 ปี COPAG ความทรงจำดี ๆ จากฐานราก สู่การพัฒนาฐานของสังคม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์และการส่งเสริมการมีงานทนายของนิสิต : 15 ปี COPAG ความทรงจำดี ๆ จากฐานราก สู่การพัฒนาฐานของสังคม” ขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมือง ครบรอบ 15 ปี “COPAG 15 ปีแห่งฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม” โดย **ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาย จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง** เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในโครงการมีเวทีเสวนา 15 ปี “เสียงจากรากฐานของสังคม” โดยตัวแทนศิษย์เก่า และในภาคบ่ายเป็นการเปิดเวทีศิษย์เก่าสัมพันธ์ “15 ปี COPAG ความทรงจำดี ๆ จากฐานราก สู่การพัฒนาเป็นรากฐานของสังคม” และแนวทางการพัฒนาชมรมศิษย์เก่าเป็นสมาคมศิษย์เก่า และศิษย์เก่ากับการพัฒนาคน:

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างกัน ประสานความร่วมมือศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ และเพื่อประสานบทบาทของศิษย์เก่าในการสร้างสรรค์ จรรโลงกิจกรรมระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง และสร้างเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ:



วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง D-415



งานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และโครงการการจัดการวิพากษ์การวิจัย คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 โดย **ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาย จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดการประชุม** มีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครู บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะครู บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทราบแนวทางในการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ การปรับปรุงแก้ไข และเพื่อให้งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีคุณภาพเพียงพอที่จะได้ยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาการสอน และเพื่อให้หัวข้อวิจัย วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ แนวทางการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของคณะครู บุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน



วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

"ตามรอยพระอริยะ ธรรมสังฆจร ครั้งที่ 3"



ฝ่ายพัฒนานิสิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ตามรอยพระอริยะ ธรรมสังฆจร ครั้งที่ 3" โดย อาจารย์กันตา วิลาชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีฯ เป็นประธาน เปิดโครงการ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต และคณะ พร้อมนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 300 คน โดยมี พระใบฎีกากทาวุร ควสกรมฺโม (เพ็งที) ให้เกียรติบรรยายธรรม

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยฯ มีคุณธรรม จริยธรรม ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา เป็นการฝึกปฏิบัติธรรม ทาน ศีล และภาวนา ทั้งยังเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา สามารถนำไปใช้ในชีวิตรประจำวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข



วันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง D-201 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และจังหวัดอุบลราชธานี



คุณบดีฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ MSU Freshy Girls 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาย จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และ อาจารย์กัณตา วิชาชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววัลยา ทองโหม ชนะเลิศ MSU Freshy Girls 2018 และ นายมานพ จันทร์สุณย์ รองชนะเลิศอันดับ 2 MSU Freshy Boys 2018 ตัวแทนนิสิตวิทยาลัยฯ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวด Freshy day and Freshy night 2018 ภายใต้ชื่อ “Legendary E-san shining star & moon night คำคืนแห่งตำนาน ดาวเดือน อีสานจรัสฟ้า” ซึ่งเป็นกิจกรรมค้นหานิสิตเป็นดาวและเดือนมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวแทนนิสิตในการทำกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาย จงสมชัย ได้กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทถึงความสำคัญของการเรียนและการทำกิจกรรม รวมทั้งเน้นย้ำในการทำตัวเป็นแบบอย่างดีให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไปในอนาคต



วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

พุกเสี้ยว เกี่ยวน้อง คล่องพี บายศรีสู่ขวัญ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมโครงการ “พุกเสี้ยว เกี่ยวน้อง คล่องพี บายศรีสู่ขวัญ” จัดโดยสโมสรนิสิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการจำนวน 400 คน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตปรับตัว มีกิจกรรมเรียนรู้สังคมใหม่ร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพื่อเป็นการรับขวัญน้องใหม่เข้าสู่วิทยาลัยฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



COPAG ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ มมส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มมส ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ขอบยศ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับ นายองศวัฒน์ เทพาคักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย และคณะ ในโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มุ่งหวังในด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และร่วมรับฟังปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน



วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ D-413



COPAG รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2560 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ (D-413) เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ในการประเมินครั้งนี้ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เป็นผู้ประเมิน ได้แก่ **1) รองศาสตราจารย์ ดร. กตัญญู แก้วหาวาม ประธานกรรมการประเมิน จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์** **2) อาจารย์ ดร.วรวิทย์ อินทนนท์ กรรมการประเมิน จากมหาวิทยาลัยนครพนม** และ **3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรณี อดิถากร กรรมการประเมิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม**

สำหรับการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น ประธานหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) และรายงาน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) วงรอบปีการศึกษา 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยมี**ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.74) และผลประเมินจากคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 อยู่ในระดับคุณภาพดีเช่นกัน**

จากผลการประเมินดังกล่าว และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการเมืองการปกครองต่อไปในอนาคต



วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ D-413



นักรัฐศาสตร์กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน :

โลกโถ่งโมเดลสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ขอมยศ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนาบิสิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำบิสิตจำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการนักรัฐศาสตร์กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน : โลกโถ่งโมเดลสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บิสิตเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน: กรณีชุมชนการจัดการท่องเที่ยวโลกโถ่ง และเพื่อให้บิสิตร่วมกันถอดบทเรียนการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมจากองค์การบริหารส่วนตำบลลุดหว้า ผู้นำชุมชนบ้านโลกโถ่ง และคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโลกโถ่ง ผลจากกิจกรรมทำให้บิสิตได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน: กรณีชุมชนการจัดการท่องเที่ยวโลกโถ่ง และยังสามรถถอดปัจจัยแห่งความสำเร็จ ข้อจำกัด รวมถึงเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

อนึ่งนอกจากการเรียนรู้ชุมชนแล้ว ชุมชนยังขอความร่วมมือจากทางวิทยาลัยฯ ในการช่วยปลูกต้นไม้ได้แก่ ต้นคูณ และต้นเหลืองปรีดียาธร เพื่อประดับทางเข้าชุมชนกว่า 60 ต้น เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและสอดรับกับชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว และถือเป็นการบริการวิชาการและการรับใช้สังคมของบิสิต อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่ว่า “รัฐศาสตร์ฐานรากเพื่อรากฐานของสังคม” และการเป็นบิสิตที่ “พึงได้” อย่างแท้จริง

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านโลกโถ่ง ตำบลลุดหว้า อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์